



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี)

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๒

ค) กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <https://doae2.thaijobjob.com> และเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี <https://wdoae.doae.go.th/>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้ เข้าสอบ

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ปลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่มีเลขประจำตัว ประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันที่ประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน ในการเข้ารับการประเมิน ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้สมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้เข้ารับการประเมินรายนั้นจะต้องยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำสอบ

๓. ห้ามนำ...

๓. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต และหากเกิดการสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. อนุญาตให้นำนาฬิกา (ที่ไม่ใช่ นาฬิกาโทรศัพท์) กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงิน ใบเล็กเครื่องประดับทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบได้ โดยให้ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ และจะต้องจัดหา เครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง

๖. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้สมัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้ เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มทำตอบ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๗. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนด ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งที่สมัครอีก

๘. ผู้สมัครจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องสอบที่กำหนดไว้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น

๙. ต้องใช้กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๑๐. ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต

๑๑. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบโดยเคร่งครัด

๑๒. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๑๓. ห้าม สูบบุหรี่ในห้องสอบ

๑๔. เมื่อหมดเวลาทำตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๑๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๑๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

๑๗. สำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งห้องสอบในการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้และผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบหรือผู้ใดมีพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบ คนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบอาจจะ พิจารณาสั่งงดการตรวจการให้คะแนนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสาน ปานคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี  
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖)  
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๖๖๐๒๐๑๐๐๑	นายบรรดิษฐ์ แสงทอง
๖๖๐๒๐๑๐๐๒	นายศุภกิตต์ นออินทร์



กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
 ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี  
 (แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะและวิธีการประเมิน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำตอบ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๐๒๐๑๐๐๑ - ๖๖๐๒๐๑๐๐๒  (จำนวน ๒ คน)	ตามประกาศรับสมัครของ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖  ประเมินฯ โดยการทดสอบปฏิบัติ	- ปากกาสีน้ำเงิน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๐๒๐๑๐๐๑ - ๖๖๐๒๐๑๐๐๒  (จำนวน ๒ คน)	ตามประกาศรับสมัครของ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖  ประเมินฯ โดยการสอบสัมภาษณ์	- ปากกาสีน้ำเงิน

